
sþ. 609. Fyrirspurn [190. mál]
til ríkisstjórnarinnar um innlendar bátasmíðar og innflutning fiskibáta.

Frá Karli Guðjónssyni.

1. Hefur ríkisstjórnin undirbúið eða hafizt handa um nokkrar þær ráðstafanir,
sem verða mættu til þess, að eðlileg nýsmíði fiskibáta geti farið fram hér inn-
anlands? Ef svo er, hverjar eru þá fyrirætlanir ríkisstjórnarinnar?

2. Hefur ríkisstjórnin í hyggju að leyfa innflutning fiskibáta á yfirstandandi ári?


